

รวมพลัง!! ปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานหน่วยงาน ระดมกำลัง!! ทำความสะอาด "โรงเรียน" 2 แห่ง!! หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม!!



เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 9 พ.ย. 60 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายกิตติกรรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ทหารอากาศหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบิน 5 ชุดเฉพาะกิจจางอานศึก กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจ สภ.ทับสะแก เจ้าหน้าที่งานป้องกันจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ครูและนักเรียนได้ร่วมเข้าทำความสะอาดโรงเรียนบ้านอ่างทองหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ประสบภัยพายุดีเปรสชั่นตกลงมาอย่างหนักเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทำให้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน โรงเรียน 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านวังยาง และโรงเรียนบ้านอ่างทอง นำเอาดินโคลนและขยะ เข้ามาขังเต็มห้องเรียนทั้งหมด สภาพพื้นโรงเรียนตามในห้องเรียนต่างๆ ก็จะมีแต่ดินโคลนและขยะที่ลอยมากับน้ำ ทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ต่างๆ ตลอดจนหนังสือเรียน ได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งที่โรงเรียนบ้านอ่างทอง มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 70 ถึง 150 เซนติเมตร

ซึ่งนอกจากจะช่วยกันฉีดน้ำกวาดไล่โคลนแล้ว ยังเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ พร้อมขนมโต๊ะ เก้าอี้ ที่ถูกน้ำท่วม มาตากแดดกลางแจ้ง โดยมีรถน้ำของกองบิน 5 และ อบต.อ่างทอง นำน้ำไปฉีดล้างดินโคลนตามในอาคารเรียน

สำหรับความเสียหายทั้งหมด ยังไม่สามารถตรวจเช็คได้ว่ามูลค่าเท่าไร ซึ่งในส่วนของศูนย์เด็กเล็ก ที่สังกัดกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ที่มีอาคารเรียนอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านวังยางนั้น อุปกรณ์การเรียนการสอน และของเด็กเล่นที่อยู่ในศูนย์ก็ได้ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหมดอีกด้วย



ธ.อ.ส.จับมือเทศบาลนครพิษณุโลก มอบบ้านยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนชาวแพ

ที่ชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตพิษณุโลก หนาอาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พันเอกประสาน แสงศิริลักษณ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 พันตำรวจโท สมภพ อ่อนสิน รองผู้กำกับการกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน 46 พันเอก วิทยา แก้วพรหม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันประกอบพิธีมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยชุมชนชาวแพ โดยหนาอาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอ.ส.) สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย” ณ ชุมชนชาวแพ จ.พิษณุโลก จำนวน 22 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

คุณนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตพิษณุโลก หนาอาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ธอ.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และดำเนินการตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน และอีกหนึ่งนโยบายที่หนาอาคารได้ดำเนินการควบคู่เสมอมา คือ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งที่ผ่านมาหนาอาคารได้ดำเนินโครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้มาแล้วกว่า 2,000 หลังทั่วประเทศ

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกได้ทำการสำรวจผู้ด้อยโอกาสที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่บนแพริมแม่น้ำน่านพบว่าจำนวน 22 ครัวเรือน ซึ่งสภาพแพมีความเก่าชำรุด และทรุดโทรมมาก เนื่องจากผู้ด้อยโอกาสโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ฐานะยากจน ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และเสนอข้อมูลให้กับหนาอาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวแพ จำนวน 22 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลนครพิษณุโลก , กองพลทหารราบที่ 4 , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 , กองบิน 46 และ มณฑลทหารบกที่ 39 ในการดำเนินการซ่อมแซมแพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส นับเป็นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและวิสาหกิจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น